

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ thăm căn cứ hải quân Thanh Đảo – Trung Quốc

Tác Giả: Tráng Thành

Thứ Năm, 20 Tháng 9 Năm 2012 08:34

Lo ngại tên lửa đạn đạo và tàu chiến của Trung Quốc có thể đe dọa sức mạnh hải quân và không quân của Hoa Kỳ tại Thái Bình Dương



Phó Đô đốc hải quân Mỹ Bruce H. Gidycz đến Trung Quốc đón Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta đến thăm căn cứ hải quân tại Thanh Đảo ngày 20/9/2012.

REUTERS/Larry Downing

Hôm nay 20/09/2012, theo AFP, bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta tại căn cứ hải quân Trung Quốc Thanh Đảo, trong khuôn khổ chuyến công du 3 ngày, bắt đầu từ hôm qua.

Chuyến viếng thăm của ông có tại căn cứ hải quân chi nhánh của Trung Quốc của một bộ trưởng Ngoại Quốc phòng Mỹ diễn ra vào ngày hôm sau cuộc nói chuyện của ông Leon Penetta tại Học viện Quân sự thiêt giáp tại Bắc Kinh.

Trung Thanh Đảo (tên thật Sơn Đông) là nơi đặt bộ phận của Hải quân Trung Quốc. Đây là đơn vị tiên tiến nhất của phòng Mỹ tại thăm căn cứ hải quân chi nhánh này. Hải quân Trung Quốc đã sẵn sàng thiêt u với bộ trưởng Mỹ các tàu chi nhánh nhät, cũng như một tu ngäm chäy bäng diesel.

Hôm qua, ông Penetta đã phát biểu trước các sĩ quan của Học viện Quân sự thiêt giáp tại Bắc Kinh. Bộ trưởng Ngoại Quốc phòng Hoa Kỳ tuyên bố, chi nhánh quân sự mới của Washington, ở tiên Châu Á, không nhäm ngăn chän sự phát triển của Trung Quốc, mà giúp Trung Quốc mở rộng vai trò của mình tại Thái Bình Däng.

Theo các nhà quan sát, việc Trung Quốc hiện đại hóa hải quân, kể cả tàu ngäm, khiän cho Lưu Năm Góc và Quốc hội Mỹ cảm nhä giác.

Washington lo ngại là các tên lửa đạn đạo và tu chi nhánh của Trung Quốc có thể đe dọa sự cänh häi quân và không quân của Hoa Kỳ tại Thái Bình Däng. Một đä đäi đäu tăng lên với Trung Quốc khiän Mỹ phäi đäu tä phát triển máy bay tàng hình và các hä thäng gây nhiäu sóng ra đäa.

Trong chuyến công Trung Quốc lần này, ngäi đäng đäu bä Quốc phòng Hoa Kỳ có các phát biểu mang tính hòa giäi, nhäm trấn an Bắc Kinh về chi nhánh mới mở rộng sự hiện diện quân sự của Mỹ tại vùng biển Châu Á – Thái Bình Däng, cũng như đä thúc đäy Bắc Kinh häp tác trong các lĩnh vực quan tâm chung, như thiên tai hay nän häi täc.